
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  28  กันยายน  2565  เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 4  ประจำปี 2565   
วันที ่ 28  กันยายน  2565  เวลา  14.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 1 
2. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนที่ 2 
3. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
4. นางสาวจุรีภรณ์    เอ้ือไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นายนรากร     นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
7. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
8. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
9. นายวสันต์     อ้ึงเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
10. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
11. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
12. นางนันทพร    สิริปัญจโชต ิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
13. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
14. นายธีระศักดิ ์  ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 

15. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
16. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 
17. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

18. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 
19. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 

20. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 
21. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
22. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
23. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
24. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 

25. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
26. ว่าที่ ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
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27. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
28. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
29. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
30. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
31. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
32. นายหมวดเอกเนติพัฒน์  รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
3. นายเดชศักดิ์  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
4. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
5. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายอรรถพล    แก้วมนตรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายชาติชาย    ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นางสิริจรรยา    ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
5. สิบเอกประเสริฐ    ลายโถ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. นายนัฐศักดิ์  สิงห์จานุสงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
7. นางสาวอิชยา  วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
8. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. นางบุญนิสา  จันโทภาส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
13. นายธนภัทร    วันทาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
14. ว่าที่ ร.ต.มานะ สมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
15. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
16. นางเพ็ญศรี  เฉวียงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
17. นางนัยนา  แก้วพะเนาว์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
18. นางพชรพร  สุขรัตน์  หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
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19. นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม  หัวหน้าฝ่ายจัดเก็บรายได้ 
20. นางจีรนันท์  ทองถอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
21. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
22. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล 
24. นายสมประสงค์    จันทะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
26. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
27. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
28. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
29. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
30. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
31. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 
32. นายบุญม ี   ราญมีชัย หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
33. นายสัญญา  อัมพันธ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
34. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
36. นายเสฎฐวุฒิ    ฝ่ายพลแสน หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
37. นางคำกอง  ปามา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
40. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
41. นาสาวสุรัสวด ี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
43. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
35. นางสาวมุทิตา แตงจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
49. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
50. นางสขิลา  นิสีดา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
45. นางสาวภัชฎาพร ไกรถาวร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
46. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
47. นายสมพร  หินซุย  เจ้าพนักงานธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 
วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
องค์ประชุมพร้อมแล้วครับ วันนี้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านพรธิพา  ไชยรัตน์ 
ท่านติดโควิดไม่สามารถมาประชุมได้ ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 20 วรรคท้าย ในกรณีที่ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่หนึ ่งไม่อยู ่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ่ได้  
ให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน ตอนนี้ที่ประชุมพร้อม
แล้ว ขอเรียนเชิญท่านธนพล  โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดครับ ลำดับขั้นตอนก่อน
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาจุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัย และสวดมนต์ไหว้พระ ขอเรียนเชิญครับ  
- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีการจัดระเบียบวาระการประชุมสภา จำนวน 4  เรื่อง ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ระเบียบวาระท่ี 4 
เรื่อง อ่ืน ๆ ขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 
2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ด้วยมีข้าราชการ ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  

จะเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จำนวน 15 ราย ดังนี้ 
1) สิบเอกประเสริฐ  ลายโถ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  สังกัดกอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 2) นางสุรีรัตน์  บุญคุ้ม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัดกอง
คลัง 3) นางนลินนภา  แก้วรองคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดกอง
คลัง 4) นายสุรวัชร์  โฉมยงค์ ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ สังกัดกองช่าง 5) นายสมพงษ์  
ไวสูงเนิน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดกองช่าง  6) นายธีรเวช  พิมพ์พรรค์ ตำแหน่ง  
นายช่างโยธาอาวุโส สังกัดกองช่าง 7) นายทิวา  ภูแช่มโชติ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส 
สังกัดกองช่าง 8) นายสุรชัย  ไสยมรรคา ตำแหน่ง นายช่างเครื ่องกลอาวุโส สังกัดกองช่าง  
9) นางสาวปรียดา  วรรณสิโรตม์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัด
โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 10) นายสมภพ  ไชยสิทธางกูร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนทุ ่งกุลาประชานุสรณ์  11) นายประเสริฐ  นามเดช ตำแหน่ง  
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 12) นายทองสุข  ขันรักษา ตำแหน่ง 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 13) นายรังสรรค์  พรสิงห์ ตำแหน่ง 
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 14) นายสมพร  หินซุย ตำแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  15) นายพีระพล  แสนโคตร 
ตำแหน่ง คนสวน สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับ 
ผู้เกษียณอายุราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชร -
รัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดร่วมงานในครั้งนี้ครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ ไม่มี เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุม ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  3 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินเหลือจ่ายตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ  

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
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และงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปการ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (เงินเหลือจ่าย) ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานและงานเดียวกัน  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (เงินเหลือจ่าย)  โอนลด  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้า 187 ข้อ 2.1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
ขอนแก่นเหนือ ตำบลขอนแก่น - บ้านตำแย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
งบประมาณ 542,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 610 เมตร หนา 0.15 เมตร 
จุดเริ่มต้น 15°57'50.2"N 103°32'23.8"E จุดสิ้นสุด 16°03'25.8"N 103°35'53.2"E ตามแบบ อบจ.
รอ เลขที่ 50/2565 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 276 ข้อ 393 2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
หน้า 187 ข้อ 2.1.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแคน - บ้านหนองคูขาด ตำบล
ขอนแก่น - เชื่อมทางหลวง 2045 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณ 212,000 บาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 275 เมตร หนา 0.15 เมตร จุดเริ ่มต้น 15°53'43.0"N 
103°40'05.9"E จุดสิ ้นสุด 15°59'41.9"N 103°43'30.8"E ตามแบบ อบจ.รอ เลขที ่ 51/2565 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 270 ข้อ 374 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการ
ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 23 -  
บ้านโคกพิลา ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 754,000 บาท ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 215 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,290 ตารางเมตร จุดเริ ่มต้น 
16°05'08.4"N 103°33'43.8"E จุดสิ ้นสุด 16°03'50.6"N 103°32'49.7"E ทั ้งนี ้โครงการดังกล่าว
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ิมเติม 
(ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 179 ข้อ 102 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่ราษฎรในพื้นที่ใช้สัญจรเข้าสู่
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมียานพาหนะขนส่งสินค้าทางการเกษตรต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งสภาพปัจจุบัน
ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก หากไม่รีบดำเนินการซ่อมแซม อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
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แก่ราษฎรผู้ใช้ถนนได้ จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เงินเหลือจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมตัิ
ตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินเหลือจ่าย 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญ
ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายจะขอมติจากท่ีประชุมเลยนะครับ เลขานุการสภานับองค์ประชุม
ด้วยครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติ
ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่ายตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) กรุณายกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
ไม่อนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่ายตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที ่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่ายตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินเหลือจ่าย
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกครับ 
นายกฯ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ
ด้วยวาจาในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 
ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 28 กันยายน 2565 จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้ 1. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 2. ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ประกอบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรณีศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 
ซึ่งงบประมาณการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเลือกตั้ง จึงได้มีการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 26 และข้อ 27 แล้วแต่
กรณีนั ้น ต่อกรณีดังกล่าว มีงบประมาณบางส่วนที ่ต ั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่และงบประมาณ 
เพื่อการพัฒนาในครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างหลายรายการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2565 ในการพัฒนาอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อไม่เป็นการให้เกิดกรณีประชาชนในพื้นที่ จังหวัด
ร้อยเอ็ดต้องเสียโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ งบประมาณก็จะตก
เป็นเงินสะสม ประชาชนก็จะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน จึงมีเหตุผลและความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องเสนอญัตติด้วยวาจาต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ ดในวันนี้  
จึงเรียนมาเพื่อให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดโปรดพิจารณาอนุญาต ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติด้วยวาจา จำนวน 2 ญัตติ คือ 1. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 2. ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วน ในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญเลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายครับ 

เลขานุการสภา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 วรรคห้า ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ิน
ได้ โดยให้นำความในข้อ 39 มาบังคับใช้  
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(2) ขอให้รับรองรายงานอ่ืนๆ ของคณะกรรมการต่างๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน  
(3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(4) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45  
(5) ญัตติตามข้อ 41 

  (6) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  
วรรคหก การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคราวนั้น  
ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
การรับรองญัตติเช่นว่านี้  ให้กระทำโดยวิธีการยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

 เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาครับ 
ประธานสภาฯ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 
วรรคห้า ที่ได้รายงานต่อที่ประชุม เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในช่วงปลายปีงบประมาณ ตามที่ ฝ่าย
บริหารได้เสนอ หากไม่กันเงินก็จะตกเป็นเงินสะสม ซึ่งจะทำให้เสียประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะ
ได้รับการบริการ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ตามที่ฝ่ายบริหารได้ขอเสนอญัตติ โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และญัตติขออนุมัติกันเงินและ 
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ฝ่ายบริหาร
เสนอญัตติดังกล่าวในที่ประชุม กรุณายกมือครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วย กรุณายกมือครับ  
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ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีมติเห็นด้วยให้ฝ่ายบริหารเสนอ
ญัตติด้วยวาจา 2 ญัตติ คือ 1. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่) 2. ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ในที่ประชุมในวันนี้นะครับ 

มติที่ประชุม เห็นด้วย 31       เสียง 
  ไม่เห็นด้วย  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
ประธานสภาฯ ซ่ึงตามเหตุผลและความจำเป็นเร่งด่วนของท่านนายกที่ต้องเสนอญัตติด้วยวาจา อาศัยอำนาจตาม

ข้อ 38 วรรคห้า อนุ (6) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอนุญาตให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเสนอญัตติด้วยวาจา จำนวน 2 ญัตติ คือ 1. ญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
2. ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และขอ
บรรจุญัตติดังกล่าว เข้าระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ โดยประธานขอจัดระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                              (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 
                              พ.ศ. 2565 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  อื่น ๆ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                     (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติโอนงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการเพื่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้อง 
โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ค่าเครื่องสูบ
น้ำแบบหอยโข่ง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โอนลด แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร หน้า 99 ข้อ 1.1.1 ค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง งบประมาณตั้งไว้ จำนวน 4,050,000 
บาท คงเหลือ 4,050,000 บาท ขอโอนลด 700,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก ่อสร ้าง งบลงท ุน ค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่ งก ่อสร ้าง ประเภท  
ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบจ.รอ 
1025 บ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
จำนวน 700,000 บาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.04 เมตร ทั ้งนี้
โครงการดังกล่าวปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2564 หน้า 213 ข้อ 207 เนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเหตุให้น้ำท่วมขังและกัดเซาะถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ชำรุดเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มา ด้วยความลำบากและอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอแนะหรืออภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 

นายอนุชิต  ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานในญัตติที่ทางฝ่ายบริหาร  
ได้เสนอเรื่องของการโอนลดงบประมาณและไปตั้งจ่ายรายการใหม่ มันก็มีในส่วนของเหตุผล 
ท่านบอกว่ามีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานรักษา
ความสงบภายในและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร ค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ  
การโยธา งานก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก็ขออนุญาต
กราบเรียนท่านประธานครับ ในส่วนเหตุผลที่ท่านเสนอว่ามีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ  
ในหมวดนี้ จากที่ตั้งไว้ทั้งหมด 1,050,000 บาท ซึ่งยังไม่ได้ใช้เลยและท่านขอโอนลด 700,000 บาท 
ผมถามเหตุผลและความจำเป็นครับว่าส่วนที่เราตั้งงบประมาณไว้นั้นเครื่องสูบน้ำมันไม่มีความจำเป็น
หรืออย่างไร หรือซื้อแล้วหรืออย่างไร แล้วทำไมเหตุผลที่ต้องไปตัด 700,000 บาท ไปตั้งทำเป็น
ถนน ซึ่งในสถานการณ์ในขณะนี้ท่านก็ทราบดีหลายพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมและพายุจะเข้ามาอีก 
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ผมว่าเครื่องสูบน้ำยังมีความจำเป็นต่อการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน จึงอยาก 
ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่มันมีความเร่งด่วนจริงหรือไม่อย่างไร เพ่ือให้
สภาได้พิจารณาต่อไป ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ในส่วนญัตตินี้ ซึ่งถ้าไม่มี ขอบคุณท่านอนุชิต 
นะครับ ขอทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาในญัตติดังกล่าวนี้ด้วยครับ 

นายกฯ  นำเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ถามว่า เครื่องสูบน้ำที่ตั้งไว้มีความจำเป็นต้องใช้
ไหม มีความจำเป็นต้องใช้ครับ ตามที่เราตั้งงบประมาณไว้เราตั้งงบประมาณไว้เมื่อปี 64 ถ้าพูดถึง  
ก็คือข้อบัญญัติตรงนั้นก็คือ 65 ก็คือตั้งไว้เมื่อ ปี 64 ราคาปี 64 ซึ่งการนำสืบราคาในปัจจุบันนี้ 
ปรากฏว่า เครื่องสูบน้ำดังกล่าวไม่สามารถซื้อได้ในราคานี้นะครับ ตามข้อบัญญัติกำหนดที่สภาให้ไว้  
เครื่องสูบน้ำที่เราตั้งไว้ ตามที่ผมจำได้คือ 5 เครื่อง ตัวละประมาณ 800,000 บาท ปัจจุบันนี้เราได้
นำสืบราคาตามสเปกที่ว่า ตัวหนึ่งตกตัวละล้านห้า ซึ่งงบประมาณที่มีอยู่ไม่สามารถที่จะดำเนินการ
ซื้อได้ เราก็เลยมองเห็นความจำเป็นอย่างอ่ืนที่มีความจำเป็นที่จะแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน เราก็
เลยมองเห็นว่า เรื่องถนนหนทางในปัจจุบันนี้ก็ความจำเป็นอย่างมาก ก็เลยจำเป็นต้องโอนของเรื่อง
เครื่องสูบน้ำตัวนี้มาใช้จ่ายในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องถนน Asphaltic ตามที่ได้เสนอสภาไปครับ
ประธานครับ นำเรียนครับ 

ประธานสภาฯ ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำเรียนต่อที่ประชุมแห่งนี้นะครับ สมาชิกท่านใด
หรือท่านอนุชิตมีความเห็นตามที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอมาเป็นที่เข้าใจหรือยังครับ เชิญท่านอนุชิต
ครับ 

นายอนุชิต  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมอนุชิต ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านปลัด  ซึ่งทำ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สิ่งที่ท่านได้อธิบายความมาผมว่ามันยังไม่มีเหตุผลที่มี
น้ำหนักท่ีมันสอดคล้อง ถ้าหากว่าท่านมองว่า เครื่องสูบน้ำมันมีความจำเป็นและราคาที่ตั้งไว้ มันไม่
สามารถดำเนินการได้เต็มตามจำนวนที่จะซื้อได้ ถ้าหากว่าล้านกว่าเราซื้อเท่าที่มันจำเป็นแล้วส่วน  
ที่เหลือและงบประมาณส่วนที่เหลือก็ค่อยมาตั้ง อย่างนี้มันจะสมเหตุสมผลมากกว่า เพราะฉะนั้น 
ต้องกราบเรียนท่านประธานและต้องขออภัยถ้าหากว่างบที่ไปตั้งเป็นรายการใหม่อาจจะไปกระทบ
กับเพื ่อนสมาชิกในเขตใดบ้าง ก็ต้องขออภัย แต่ว่าอันนี ้เป็นหลักการที ่เราคิดว่าการใช้จ ่าย
งบประมาณนั้น มันต้องสอดคล้องกับความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชน ขอบคุณครับ
ท่านประธาน 
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ประธานสภาฯ  ตามข้อสังเกตของท่านอนุชิต ฝากติงมายังฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารเองก็ต้องดูแลทั้งจังหวัด  
นะครับ ซึ่งในพื้นที่อำเภอปทุมรัตต์น่าจะได้รับส่วนจัดสรรตรงนี้ ในการที่จะแก้ไขปัญหา มีท่าน
สมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ ซึ่งฝ่ายท่านอนุชิตตั้งเป็นข้อสังเกต แต่ฝ่ายบริหาร
ท่านก็ได้มองรอบด้านนะครับว่า ในการจัดสรรในเรื่องต่าง ๆ อาจจะเป็นการไกล่เกลี่ยในพื้นที่ของ
จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตรงนี้ถ้าไม่มีผู้อภิปราย ผมเองก็ต้องขอมติในที่ประชุมนะครับ เพราะฝ่ายบริหาร
ได้ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งเป็นรายการใหม่ ซึ่งเหตุผลที่สมาชิกตั้งเป็นข้อสังเกต
แล้วฝ่ายบริหารเองก็มีแนวทางที่ไม่ให้เงินตกผ่านงบประมาณปีนี้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องใช้ให้
เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ดังนั้น ผมขออนุญาตถามมติที่ประชุม ขอให้ท่านเลขาฯ ได้ตรวจสอบองค์
ประชุมก่อนนะครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใด
อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ กรุณา
ยกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) กรุณายกมือครับ 
ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมตอินุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  29       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  2 เสียง   (นายอนุชิต  ภาระเวช และนายสุนทร  วงค์ศรีมี) 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประธานสภาฯ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายก อบจ.  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้  ทรงเกียรติ 

ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินเนื่องจาก 
มีการโอนโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายโครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่, โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2564 ซึ ่งโครงการดังกล่าวยังมิได้ ก่อหนี้ผูกพัน  
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แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในงบประมาณถัดไป 
ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 36 เหตุผล ตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และมีการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่, โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 29 โครงการ จำนวนเงิน 60,929,600 
บาท และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 โครงการ จำนวเงิน 2,300,000 
บาท ซึ่งรายการดังกล่าวยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงมีความ
จำเป็นต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ 2565 
ซึ่งมีรายการแนบตามที่ปรากฏนะครับ ซึ่งน่าจะได้มีตรวจสอบงบประมาณต่าง ๆ มีข้อตกหล่น  
หรืออะไร ท่านสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายในส่วนนี้ไหมครับ เผื่อมีโครงการตกหล่น ขออนุญาต  
ให้สมาชิกได้นำเสนอต่อที่ประชุมและฝ่ายบริหารนะครับ เชิญท่านวรการครับ 

นายวรการ กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมนายวรการ     
กมลเลิศ จากหนองฮีครับผม ในญัตติขออนุมัติกันเงิน ดูในหลักการและเหตุผล มันก็ตามระเบียบ
ครับ ท่านบอกว่าถ้าไม่กันแล้วประชาชนจะเสียโอกาส ถูกต้องครับ แต่ท่านก็กำลังเอาประชาชน
เป็นตัวประกัน เงินจำนวนที่ขอกันหรือโครงการที่ขอกัน ประมาณ 1 ใน 3 นะครับโดยประมาณ  
ผมยังคิดถึงว่าท่านผู้ว่าที่กำลังจะย้ายไป ท่านเห็น ITA ของ อปท.ร้อยเอ็ด ตกต่ำเป็นลำดับท้าย ๆ 
ของประเทศ พอท่านมาอยู่ปีเดียว พุ่งเป็นลำดับต้น ๆ ของประเทศ ทีนี่การใช้จ่ายเงินถ้าพูดถึงเรา
เป็นข้าราชการประจำ ผมก็เคยเป็นข้าราชการประจำมาก่อน เราจะประเมินตรงนี้ได้เลยว่าผลที่มัน
จะตกกับพ่ีน้องประชาชนหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พูดถึงโรงเรียนมันก็ต้องดูตรงนั้นด้วย ถ้าเรา
จะพูดว่างานมันเยอะมันยุ่ง ใช่ครับ แต่ว่าผลสุดท้ายก็คือผลที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน เราดู
แล้วว่ามันหลายโครงการครับ เป็นเงินไม่น้อยและที่ไม่เบิกจ่ายมันไม่ใช่เงินที่อยู่ ในคลังอย่างเดียว 
มันบ่งบอกถึงว่าความยากลำบากของพี่น้องประชาชน เราดีใจเราได้มีโอกาสได้คุยกับท่านปฏิบัติ
หน้าที่ ตามโอกาสที่มีบอกว่าทัน ทันในที่นี่เราหมายความว่าเราคิดว่าทันในการทำนะครับ ไม่ใช่ทัน
ในการกันงบประมาณ ถ้าเป็นโครงการที่เขาบอกว่าเป็นระยะเริ่มต้นระยะสิ้นสุดโครงการ แบบนี้มัน
ต้องเขียนว่าระยะเริ่มต้น 1 ตุลา 65 สิ้นสุด 30 กันยา 67 นะครับ ต้องเป็น 2 ปีเลย ไม่ต้องกัน  
แต่ระเบียบก็ไม่มี คือยังไงล่ะมัน มันไม่สบายใจ เราต้องเข้าใจว่าพ่ีน้องเราลำบาก และอีกอย่างหนึ่ง 
สจ. อยู่ในพื้นที่เป็นตัวแทนของ อบจ. มีปัญหาความเดือดร้อนเขาก็นำเรียน เพื่อให้ สจ.ได้สะท้อน
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กับที่ประชุมหรือเวลาเขาลำบากเขาก็บ่นกับ สจ. เขาไม่ได้ไปบ่นกับทางฝ่ายบริหารหรอกครับ  
ฝ่ายบริหารเขาก็คือไปโฆษณาประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับ ให้เขาฝันกลางวัน เวลาเขาเดือดร้อนมา
เขาก็ถามเมื่อไหร่ประปาจะได้ บ่อบาดาลจะได้ เมื่อไหร่ถนนตรงนี้ สจ. พูดตั้งแต่เขาเป็น สจ.ครั้ง
แรก จนบัดนี้จะ 2 ปีอยู่แล้วอีก 3 เดือนจะครบ 2 ปี ก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนให้เขา
ได้เห็น มันไม่ใช่ผลงานของสมาชิกหรอกครับเป็นผลงานของฝ่ายบริหาร ก็เคยนำเรียน พูดบ่อยจน
อายตัวเองหรือว่ามันต้องพูดบ่อย ๆ หรือว่าเพราะเราเคยเป็นครู แต่ที่พูดบ่อยก็เพราะว่ามันสะท้อน
จากพี่น้องประชาชนและเราก็เห็นภาพก็ปรากฏอันนี้เราพูดถึงเรื่องเดียวนะครับ ฉะนั้น เราก็ฝาก
ด้วย คือตรงนี้เราเห็น ท่านจะบอกว่ายังไงมันก็กันล่ะครับ จะว่าข่มขืนใจมันก็ไม่เชิงหรอก ให้ทำใน
สิ่งที่ไม่ต้องการ คือไม่อยากเห็นมันเกิดขึ้น เงินก็มีทำไมถึงทำไม่ได้ คือผมเคยเป็นผู้บริหารนะครับ 
ไม่น้อยด้วย 28 ปี ก็รู้ว่าเงินมันจะมาช่วงนั้นช่วงนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่เตรียมไว้เลย พอเงินมาก็ดำเนินการ
เลย ถ้ารออย่างนี้มันก็กันได้ และยังไม่รู ้ว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ด้วยนะ เพียงแต่กันเงินเฉย ๆ 
กลับไปถึงบ้านสิ้นเดือนผมร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือน “เป็นยังไงล่ะ สจ.” ตอบก็ไม่ได้ 
โทรมาถามทางฝ่ายกองช่างก็โน่น ๆ นี่ ๆ เราไม่อยากจะโกหกประชาชนสิครับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เต็มอยู่ ฉะนั้น ตรงนี้เราก็คงจะได้ร่วมทำงานก็ฝากเอาไว้ แม้ว่าตรงนี้มันจะเป็นการสะท้อนปัญหา 
ถึงอย่างไรก็จะยกมือสนับสนุนครับ แต่ที่พูดคือรำพึงรำพัน ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีครับ  
นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี ศรีดารา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง เสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ฝ่าย
บริหารได้นำเรื่องนี้เข้ามายังสภาถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนและคิดว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านก็คงจะเห็น
ด้วยกับฝ่ายบริหาร แต่ดิฉันก็ขออนุญาตตั้งขอสังเกต ในเรื่องของญัตติกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ในเรื่องของข้อ 7 ก่อสร้างเครื่องเล่นโหนสลิงหรือ (ZipLine) หอชมเมือง (รูปโหวด) จังหวัดร้อยเอ็ด 
15,000,000 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท่านนายกท่านที่
แล้วท่านได้มีดำริไว้ในเรื่องของการที่จะทำแหล่งท่องเที่ยวและให้การสนับสนุนกับทางเทศบาลเพ่ือ
เป็นหน้าเป็นตากับจังหวัดร้อยเอ็ด จริง ๆ แล้วระยะเวลามันก็เนิ่นนานมาพอสมควรแล้ว พวกเรา
ควรจะก่อสร้างควรจะจัดทำให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าจนขณะนี้ซึ่งเป็นปลายปี งบประมาณแล้ว
ยังไม่ได้มีการดำเนินงานเลยนะคะ ดิฉันตั้งขอสังเกตไว้ว่าจริง ๆ แล้วเงินจำนวนนี้ถามว่ามากไหม   
ก็มาก แต่ว่าหากมันจะมีประโยชน์กับเรื่องของการท่องเที่ยว เรื่องของความเป็นเรื่องขอการนำ
นักท่องเที่ยวเข้ากับจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานั้น ดิฉันคิดว่าเป็นเรื่ องที่สำคัญมากเลยนะคะ ตรงนี้
อยากจะฝากไปถึงฝ่ายบริหารนะคะว่า จริง ๆ แล้วเรื่องนี้มันน่าจะจบแล้วนะคะ ไม่น่าถึงขั้นกันเงิน
ไม่ทราบว่าติดเงื่อนไขเรื่องใดที่ไม่สามารถจัดทำได้ อันนี้เป็นข้อห่วงใยนะคะ และอีกเรื ่องหนึ่ง  
เป็นเรื่องของการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับ 
การกันเงินมาตั้งแต่ปี 64 แล้ว ซึ่งเกี ่ยวกับการศึกษา ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา ค่าครุภัณฑ์
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ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จำนวนเงิน 310,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด TOR 
และข้อ 2 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามอ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน 1,990,000 บาท 
กำลังพิจารณาผล ดิฉันฝากตลอดในเรื่องของการขอขยายเวลาในการเบิกจ่ายเงินมันมาตั้งแต่ปี 64 
แล้ว โดยเฉพาะเรื ่องของการศึกษา ดิฉ ันบอกว่าถ้าเราเร ่งรีบได้เราก็ควรจะเร ่งรีบให้จบ  
ในปีงบประมาณ เพื่อลูก ๆ ของเราจะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการศึกษา ตรงนี้ดิฉันฝากท่าน
ผู ้อำนวยการทุกโรงเรียน ฝากท่าน ผอ.กองการศึกษา นะคะว่าทางสภาของเรานั ้นได้อนุมัติ
งบประมาณเก่ียวกับการศึกษา เราไม่เคยเก่ียง ไม่เคยอภิปราย ว่าทำไปทำไม ทำเพ่ืออะไร เพราะว่า
เรามั่นว่าผู้บริหารเอง ท่าน ผอ.กอง หรือว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนก็คงจะนำประโยชน์ให้กับน้อง 
ๆ ให ้ก ับน ักเร ียน เพราะฉะนั ้นฝากไว ้ตลอดเลยค่ะว ่าเราไม่ควรจะกันเง ินถ ึง 2 ป ีแล้ว  
นะคะ จริง ๆ แล้วน้อง ๆ เราควรจะได้ใช้ตั้งแต่ปี 64 แล้ว แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ ถามว่าเงิน 310,000 
บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราน่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของจำนวนเงินนะคะ  
แต่ว่าบอกว่าอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด TOR ซึ่ง TOR นั้นเราเป็นผู้กำหนด เพราะว่าเราเป็น 
ผู้กำหนดเอง ไม่น่าจะยากค่ะ เพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้นะคะ เพราะว่าในเรื่องของการศึกษานั้น  
หากสภาได้อนุมัติในปีใดแล้วอยากให้ผู้บริหารหรือทาง ผอ.กองการศึกษา ได้รีบพิจารณาและเร่งรีบ 
ในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุนทรครับ  
นายสุนทร กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาต

อภิปรายการเงินสะสมของฝ่ายบริหารในวันนี้นะครับว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นประเด็นมาตลอด
ที่ผมไม่ได้ใช้เวทีนี้พูดในสภาสักครั้ง จริง ๆ แล้วโครงการของอำเภอจตุรพักตรพิมาน งบประมาณ 
3,000,000 บาท เราเคยประกาศหาผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมเข้าใจว่าถ้าเราดำเนินการตาม
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างถนนเส้นนี้ผมคิดว่าน่าจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว แต่ด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ 
ผมไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าฝ่ายกองช่างไปเอ้ือผู้รับจ้างแบบไหนนะครับ ถึงได้ยกเลิกสัญญา ยกเลิกประกาศ 
เพราะว่าถนนเส้นที่ผมเสนอในสภามันเป็นถนนลาดยางที่ไม่มีเสาไฟนวัตกรรม ปรากฏว่าเราหา  
ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วก็ได้ยกเลิกไปสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มันเกิดขึ้นในสภาแห่งนี้ ก็ไม่เข้าใจว่าเรา
ดำเนินการกันแบบไหน ถ้าเราทำกันจริง ๆ ถนนเส้นนี้มันเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ตอนนี้ต้อง
มากันเงินไว้ 3,000,000 บาท อีกเรื่องหนึ่งที่ผมติดใจในประเด็นที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาก็คือ
เงินที ่จัดซื ้อเครื ่องสูบน้ำหอยโข่ง 4,050,000 บาท นะครับ ตอนนี้บอกว่าไปตั ้งรายการใหม่ 
700,000 บาท เงิน 3,980,000 บาท ที่เหลือผมไม่ทราบว่าเราจะนำไปทำอะไรต่อนะครับ ก็ฝากว่า
ตอนนี้ถนนหนทางของพี่น้องที่ใช้สัญจรไป - มา หลายอำเภอมันเดือดร้อนมาก เงินแบบนี้ถ้าเรา 
ไม่จัดซื้อจัดจ้างก็ขอให้ฝ่ายบริหารนำไปซื้อหินคลุกมาซ่อมแซมถนนที่ สจ. หลายเขตกำลังได้รับ  
คำร้องขอจากพ่ีน้องประชาชนอยู่ในขณะนี้ ฝากฝ่ายบริหารด้วยครับ 
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ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาในประเด็นที่สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกต เชิญฝ่ายบริหารครับ 
นายกฯ นำเรียนท่านประธานสภานะครับ ท่านสมาชิก เอาเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับ ZipLine 
 ทำไมถึงยังทำไม่แล้วเสร็จ ก็แบบที ่เรานำมาใช้อยู ่ปัจจุบ ันเป็นแบบที ่เราไป Copy เขามา  

ซึ่งรายละเอียดในเรื่อง ZipLine ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของโครงการที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื ่อง
อุปกรณ์ในการใช้ ซึ่งในแบบปัจจุบันนี้ในแบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้ในมือเราอุปกรณ์ไม่ ว่าจะเป็น 
เสื้อสลิง หรือว่าเป็นลูกลอก หรือว่าเป็นเสื้อที่ห้อยตัวลงมา ปรากฏว่าในแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้
กำหนดสเปกไว้เลยเขียนเฉพาะตัวอักษรไว้เฉย ๆ ซึ ่งถามว่าถ้าเผื ่อในกรณี ณ ถึงปัจจุบันนี้  
มันดำเนินการไม่ได้แน่นอน มันก็เลยจำเป็นจะต้องมีการนำไปสู่กระบวนการออกแบบใหม่อีกรอบ
หนึ่ง ในการที่จะกำหนดถึงว่าวัสดุอุปกรณ์พวกนี้ให้มีความปลอดภัยในการใช้งานนี่ก็เลยทำให้เหตุ
ของเรื ่องของ ZipLine ทำไมมีความล่าช้า มันก็เลยมาถึง ณ เวลาที่จำเป็นจะต้องกันเงิน นี่คือ
โครงการที่ความสมบูรณ์ของแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่พร้อมนะครับ ในส่วนเรื่องของโรงเรียน 
เบื้องต้นในเรื่องของบ่อพันขันตอนนี้อยู่ในเวลาอุทธรณ์ เวลาอุทธรณ์ก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้า
ก็น่าจะเซ็นต์สัญญาได้แล้ว และตัวของ 310,000 ผมเซ็นต์แล้วเมื่อเช้านี้ เดี๋ยวเขาคงไปดำเนินการ
ลงนามในสัญญา ถ้าเผื่อขยับไปอีกสักสัปดาห์ก็จะเสร็จไปอีกหลายโครงการแต่ห้วงเวลามันไม่ทัน 
ในเรื่องเครื่องสูบน้ำอย่างนี้ครับ ถามว่าเงินที่เหลือจะเอาไปทำอะไร ไม่มีเงินครับ เงินเข้ามาขณะนี้  
มี 625 ล้าน เงินหายไปจากงบประมาณของเราคือ 25 ล้าน ถามว่าเงินที่เหลือจะไปทำอะไร ไม่มี
เงินครับ เป็นการบริหารงานตามระเบียบงบประมาณ คือ เอาตัวเลขตัวนี้โยนเข้ามาเพื่อให้ทำการ
ก่อสร้างได้  ตอนนี้มันจะมีครุภัณฑ์อยู่ในกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเงินประมาณ 25 ล้าน ซึ่งเราไม่ได้ซื้อครับ 
เพราะว่ามันไม่มีเงิน ปีนี้เงินหายไปประมาณ 25 ล้าน ในเรื่องของการยกเลิกแบบก่อสร้างที่ประกาศ
ไปแล้ว เดี๋ยวผมขอไปดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง แต่ถามว่าการยกเลิกน่าจะมีเหตุผลพอสมควร  
ถึงจะยกเลิกได้ครับ ก็ชี้แจงเบื้องต้นครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ในส่วนประเด ็นที่ตั้งคำถามของสมาชิกที่ได้นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร สำหรับคำตอบของฝ่ายบริหาร 
ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยอะไรไหมครับ ในประเด็นตรงนี้ครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 

นายอนุชิต ท่านประธานที่เคารพ กระผมอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ต้องขออนุญาตอภิปรายในญัตติที่ฝ่ายบริหารได้เสนอเข้ามา เรื่อง ญัตติของ
การกันเงิน ผมเข้าใจครับว่า เรื่องของการกันเงิน มันเป็นระเบียบวิธีการงบประมาณที่สามารถ
ดำเนินการได้ ความจริงผมเตรียมที่จะตั้งคำถามว่า สถานะการเงินการคลัง ณ ปัจจุบันขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่เท่าไหร่ แต่เมื่อสักครูท่านปลัดในฐานะรักษาการนายกได้กรุณา
เรียนแล้วว่า เงินขาดอีก 25 ล้านบาท เมื่อเงินขาดอีก 25 ล้านบาท หมายความว่า ตัวเลขที่ท่านขอ
กันเงิน มัน 56 ล้านบาท มันก็เกือบครึ่งหนึ่ง ผมก็เลยถามว่า แล้วส่วนที่มากกว่า 25 ล้านบาท  
ที่เงินเข้าแล้ว ในส่วนที่เป็นค่าครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้เลย เงิน 4 ล้านกว่าบาท ผมคิดว่า
ท่านจะดำเนินการได้ เพราะว่ามันจะส่งผล ขออนุญาตประทานอภัยที่เอ่ยนาม ท่านวรการได้พูดถึง 
รถกวาดถนน รถบรรทุก รถโรยหิน เหล่านี้จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการไปแก้ไขปัญหาให้กับ 
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พ่ีน้องประชาชนได้ทั้งนั้น แต่เมื่อตัวเลขว่า เงินเข้าไม่ถึง เงินขาด 25 ล้านบาท หมายความว่า มันมี
ตัวเงินที่สามารถจะบริหารจัดการและใช้จ่ายในงบประมาณได้ประมาณครึ ่งหนึ ่ง ถ้าหากเป็น
โครงการที่เกี่ยวข้องในเรื่องค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เข้าใจได้ครับว่า บางโครงการที่มีการปรับลด
และตั้งเป็นรายการใหม่ มันอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือที่เราทำโครงการไปแล้ว หน่วยงานอื่นได้มา
ดำเนินการแล้วเกิดความซ้ำซ้อน เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนจึงตั้งรายการใหม่
ขึ้นมา อาจจะดำเนินการไม่ทัน ถ้าเรื่องแบบนี้ มันก็จะพอทำความความเข้าใจกันได้ แต่ข้อสังเกต  
ที่ผมอยากตั้งก็คือว่า เมื่อเรารู้อยู่แล้วว่า วงเงินงบประมาณมันจะสิ้นสุด 30 กันยายน เงินจะเข้ามา
ทีละไตรมาส ตรงไหนที่สามรถดำเนินการได้ก่อน ทำไมท่านไม่รีบดำเนินการ ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่า
กัน ในปีนี้มันอาจจะขาดฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชน แต่ว่าต่อไปผมอยากให้พวกเรา ซึ่งผม  
เห็นใจเพื่อนข้าราชการในการทำงาน แต่อยากให้เร่งรัดในการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ใช้งบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราใช้จ่ายงบประมาณ  
ที่สภาอนุมัติไปแล้วมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ก็เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน ความเดือดร้อนของ 
พ่ีน้องประชาชนก็ได้รับการแก้ไขได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นแนวคิดไว้ว่า สำหรับปีงบประมาณ
หน้า ซึ่งจะเริ่มอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ขอให้ทางฝ่ายบริหารและเห็นใจฝ่ายประจำนะครับ ได้เร่งรัด  
ในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านอนุชิต ท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี ้ไหมครับ ถ้าไม่ มีขออนุญาตให้ 
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ เชิญฝ่ายบริหารครับ 

นายกฯ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกครับ เรื่องงบประมาณบางทีมันจะเกิดความสับสน ถ้าเผื่อจะ
ตอบจริงๆ ต้องไปนั่งคุยกัน ถึงจะรู้ว่า ส่วนที่ 25 ล้านบาท ที่มันหายไป มันจะกระทบยังไง บางที
อธิบายในเวลาสั้นๆ ไม่มีแผ่นชาร์ตให้นั่งดูเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันนะครับ แต่จริงๆ แล้วตั้งตอบท่านว่า 
เงินไม่เข้า 25 ล้านบาท มันก็จะมีข้อบัญญัติบางส่วนที่ไม่ได้ทำ ส่วนที่เราทำปัจจุบันนี้เขาเรียกว่า 
ส่วนที่มันมีเงินถึงจะกันเงิน นำเรียนชี้แจงท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณฝ่ายบริหารครับ เพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องบางอย่างต้องเรียนสมาชิกอย่างตรงไปตรงมา  
ไม่ลงรายละเอียดย่อยนะครับ การอภิปรายในญัตตินี้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับ ผมจะขอมติ  
ที่ประชุมเลยนะครับ เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยครับ องค์ประชุมครบนะครับ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือครับ ขอบคุณครับ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุณายกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ 
ญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นะครับ 

มติที่ประชุม อนุมัติ  31       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติขออนุมัติกันเงินและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืนๆ   
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอ่ืนๆ ขอเชิญท่านรองประธานสภา คนที่ 2 ขึ้นเป็นประธานการประชุมต่อจนแล้ว

เสร็จครับ เรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายขอเรียนเชิญครับ เชิญท่านประไพครับ 
(นายอาคม) 
นายประไพ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขออนุญาตกราบเรียท่านประธาน
ผ่านไปยังท่านนายกและคณะบริหารนะครับ ในสภาวะของทุกวันนี้นะครับ พายุเริ่มเข้ามาแล้ว  
น้ำท่วมไปเกือบทุกอำเภอนะครับ ขนาดเมืองสรวงไม่มีแม่น้ำไหลผ่านก็ยังเริ ่มจะท่วมแล้วครับ 
เพราะฉะนั้นผลกระทบร้ายแรงที่สุดของจังหวัดร้อยเอ็ด และที่สำคัญทางโซนเหนือลุ่มน้ำชีไปเกือบ
ทุกอำเภอแล้วครับ ไม่ใช่เกือบทุกอำเภอครับ คือทุกอำเภอแล้ว และโซนใต้หนักที่สุดคือ อำเภอ  
โพนทราย ซ่ึงเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมพี่น้อง บ้านท่างามติดลำน้ำมูล เริ่มท่วมเข้ามาเข้าสู่
บ้านเรือนของพ่ีน้องประชาชนแล้ว แต่ส่วนที่เรื่องสวนไร่นาท่วมหมดไปแล้วครับ เดี๋ยวนี้เริ่มเข้ามาที่
อยู่อาศัยแล้ว เพราฉะนั้นก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านท่านนายกและคณะว่าเราจะให้กำลังใจกับ
พ่ีน้องที่ได้รับความเสียหายอย่างไงบ้าง ก็เข้าใจครับงบประมาณของเราอีก 2 วันจะสิ้นงบประมาณ
นะครับงบประมาณใหม่ก็เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม นะครับ ยังไงแล้วขอให้เยียวยากับพี่น้องในส่วนที่
ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ พี่น้องที่ได้รับความเสียหายนะครับ ประเด็น 
ที่ 2 ขออนุญาตกราบเรียน อันนี ้ก็คือเรื ่องถนน ถนนนี้ไม่ใช่เฉพาะโพนทรายเหมือนกันครับ  
เอาทั่วทุกอำเภอครับ เมื่อน้ำบ่าไหลแรงพาดถนน ทำให้ถนนเกิดความเสียหาย รถวิ่งไปมาก็ลำบาก 
ส่งผลกระทบหลักที่สำคัญที่สุดของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบในสัญจรไปมา เพราะฉะนั้น
เราเริ ่มต้นเลยอันดับแรกก็คือ ขอให้ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนทุกพื้นที่ครับ ไม่ใช่เฉพาะโพนทราย  
แต่โพนทรายหนักที่สุดแล้วละครับ แต่ละพื้นที่ก็คงหนักเหมือนกัน เพราะฉะนั้นฝากกราบเรียน  
2 ประเด็นครับ ทั่วทุกพ้ืนที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งน้ำท่วมและเรื่องถนนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านประไพครับ เชิญท่านวสกมลครับ 
(นายอาคม) 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาว

วสกมล อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอเชียงขวัญ  
ขออนุญาตต่อเนื่องเลยนะคะ ต้องขอบคุณท่าน สจ.ประไพ ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ตอนนี้ตลอดลำน้ำชี
และลำน้ำอื่นๆ พี่น้องประชาชนเราก็ได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวนะคะ ตั้งแต่อำเภอจังหาร 
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มาเชียงขวัญ โพธิ์ชัย ลงไปเสลภูมิตามลำน้ำ เบื้องต้นก่อนที่เราจะให้กำลังใจพี่น้องประชาชน 
ตัวดิฉันเองอยากเรียนผ่านฝ่ายบริหารเรื่องน้ำกัดเท้า ปัจจุบันนี้มีหลายหมู่บ้านในอำเภอเชียงขวัญ 
น้ำท่วมบ้านเรือนของพี่น้องของประชาชนแล้วนะคะ กิจวัตรประจำวันที่เขาไปทำบุญตามวัด 
ออกมาขึ้นเรือ ออกมาทำงานเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้ว ยังไงฝากท่านผู้บริหารไปยังท่าน ผอ.กอง
สาธารณสุขด้วยนะคะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนแจ้งมาเร่งด่วนค่ะ เรื่องยาสามัญประจำ
บ้าน เรื่องโรคน้ำกัดเท้า และอีกเรื่องหนึ่งบ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ ตอนนี้พี่น้องขอความ
ช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำมายัง อบจ.รอ. จากที่ดิฉันได้ออกไปสำรวจมาสามารถช่วยเหลือพี่น้อง 
ได้ค่ะ เขาจะอยู่นอกพนังกั้นแม่น้ำชีก็จริง แต่ชาวบ้านได้ช่วยกันเอากระสอบทรายอุดรูต่างๆ แล้ว  
จุดที่อยากจะขอเครื่องสูบน้ำของเราไปตั้งนั้น ก็ยังสามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อีกส่วนหนึ่งค่ะ  
ขอสะท้อนปัญหานะคะ ขอบพระคุณมากค่ะ  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านวสกมลครับ เชิญท่านอนุชิตครับ 
(นายอาคม) 
นายอนุชิต กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมอนุชิต ภาะเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ ก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานอย่างที่เพ่ือน
สมาชิกหลายท่านได้สะท้อนข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน หลายส่วนอาจจะมีความ
จำเป็นที ่จะต้องใช้กระสอบทราย  ใช ้ทรายบางพื ้นที ่อาจจะยังมีความจำเป็นที ่จะต้องใช้  
เครื่องสูบน้ำเข้าไป เพ่ือที่จะบรรเทาสถานการณ์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ผมก็มีประเด็นอยากเรียน
ถามท่านประธานผ่านฝ่ายบริหารว่า ในปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรามีเครื่องสูบน้ำ
อยู่กี่เครื่อง และใช้งานได้จริงกี่เครื่อง ประการที่ 2 ในส่วนของ อบจ. ได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการ
อื่น งานชลประทานหรือจังหวัดหรืออำเภอได้หารือแนวทางในการหาทางป้องกันหรือบรรเทา
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไง เพราะตอนนี้ในพื้นที่ อย่างพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวง  
ยังโชคดีว่า ปีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.พอมีเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อทราย ซื้อกระสอบ-
ทรายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องของประชาชน แต่ว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งเข้าใจว่าภายหลังจากนี้เมื่องบประมาณเขาเริ่มลดลง เขาก็คงจะต้องขอ
ความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ก็อยากเรียนถามว่า ได้มกีารเตรียมแนวทาง
ในการสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างไร มีแนวทางในการเยียวยาภายหลังที่เกิดภาวะ  
น้ำท่วมยังไง หรือเราจะประสานส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เพราะคาดว่า ถ้าสถานการณ์มาเป็น
แบบนี้ปีนี้ คงไม่ได้เกี่ยวข้าวครับ ส่วนหนึ่งแน่นอนที่สุด ทางจังหวัดเขาเองก็ต้องมาดูความรับผิดชอบ
ผ่านหัวหน้าส่วนราชการผ่านอำเภอไป แต่ว่าในส่วนของ อบจ.ของเราตรงไหนที่จะดำเนินได้ขอ
ความกรุณาเรียนท่านประธานผ่านฝ่ายบริหารครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านอนุชิตครับ เชิญท่านบุญเลิศครับ 
(นายอาคม) 
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นายบุญเลิศ เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมบุญเลิศ  อุดหนุน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย เขต 3 ในวาระอื่น ๆ ก็พูดถึงเรื ่องของน้ำท่วม  
ในพื้นที่ของพี่น้องชาวทุ่งกุลาเราก็ใช่ว่าจะแตกต่างจากที่อื่นในสภาวะขณะนี้ เพราะว่าปีนี้เราต้อง
ยอมรับว่าน้ำที่มันหลากเข้ามาจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ เอ่อและหนุนท่วมขึ้นมาในพื้นที่ของผม  
เริ่มตั้งแต่แม่น้ำมูล น้ำมูลจะหนุนขึ้นมาที่ลำพลับพลาซึ่งเป็นลำน้ำที่เป็นรอยตะเข็บระหว่างจังหวัด 
สุรินทร์ - ร้อยเอ็ด ในจุดอำเภอชุมพลบุรี พอมาถึงลำพลับพลาจะไหลผ่านมาทางลำเตาส่วนหนึ่ง 
และจะไปเอ่อกันที่โพนทราย ขออนุญาตที่เอ่ยนาม ของท่านประไพ  ศรีสัจจา ซึ่งตอนนี้จริง ๆ  
ลำเตาท่วมมาเป็นเดือนแล้วครับ ท่านประธานที่เคารพ สิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นก็คือว่าอยากจะให้
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราได้เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้อง
บ้าง นอกจากแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเพื่อระบายให้ไวหรือให้เร็วยิ่งขึ้นก็คือในเรื่องของปัจจัย  
ยังชีพต่าง ๆ ซึ่งเราก็อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานำถุงยังชีพ ถ้ามันมีไปช่วย
บ้าง เพราะว่าที่ผ่านมาเข้าใจว่ามันอยู่ในห้วงของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ซึ่งทางท่านรักษาการนายกอาจจะมองว่าในเรื่องของการเข้าไปช่วยตรงนี้อาจจะเอื้อก็ไม่เป็นไร  
นะครับ แต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วก็อยากจะให้พวกเราได้ช่วยพี่น้องในส่วนนี้ด้วย เพราะตอนนี้ 
ก็เดือดร้อนกันมากครับ นอกจากข้าวจะเสียหายซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพของพี่น้องทุ่งกุลา
แล้ว อย่างน้อย ๆ  ยิ่งพายุโซนร้อนที่จะเข้ามาในขณะนี้ในพื้นที่ของเราพายุโนรู ก็ไม่ทราบว่า
ผลกระทบที่จะตามมาจะมหาศาลแค่ไหน ซึ่ งตรงนั ้นก็คงติดตามสถานการณ์ด้วย ตอนนี้ทาง
สำนักงานชลประทานก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำจากทุ่งนาที่น้ำหลาก ที่อยู่อาศัย เพ่ือที่จะระบาย
เข้าไปลำเตา แต่ว่าพอสูบจากทุ่งนาอีกฝั่งหนึ่งในที่อาศัยฝั่งหนึ่งมันก็ไปล้นอีกฝั่งหนึ่งก็ทำให้เกิด
ปัญหา เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเข้าไปช่วยในส่วนนี้ อันนี้
คือในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วม แล้วส่วนที่สองก็คืออย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติหลาย ๆ 
ท่านได้อภิปรายในที่ประชุมก็คือว่าเรื่องของถนนหนทาง ต้องยอมรับว่าเมื่อน้ำมาปัญหาถนนหนทาง
ก็ตามมาเหมือนกัน ถ้าเรามีงบประมาณพอที่จะซ่อมแซมหรือซ่อมบำรุงให้พี ่น้องพอบรรเทา 
ความเดือดร้อนในการสัญจรไป-มาในการติดต่อต่าง ๆ ได้ ซึ่งถนนบางช่วงบางตอนก็ติดขาดก็มี 
เพราะบางทีท้องถิ่นในระดับพื้นที่ก็เกินศักยภาพเขาก็คงต้องร้องขอมาที่เรา ฉะนั้นก็อยากจะ  
นำเรียนท่านประธานสภาฝากไปถึงฝ่ายบริหารว่าส่วนไหนมันพอที่จะมีงบประมาณไปเยียวยา  
ส่วนไหนที่พอจะไปให้กำลังใจพี ่น้องในพื้นที ่ที ่ได้รับความเสียหายทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดก็ให้รีบ
ดำเนินการ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ก็ขออนุญาตนำเรียนท่านประธานสภา
ในช่วงนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านบุญเลิศครับ เชิญท่านกิติศักดิ์ครับ 
(นายอาคม) 
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นายกิติศักดิ์ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตเลือกตั ้งอำเภอโพนทอง ต้องนำเรียนท่านประธาน  
ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ กระผมใคร่ขอปรึกษาหารือและเสนอกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โดยท่านปลัด ซึ่งรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า ในระเบียบวาระเมื่อสักครู่ ผมเห็น 
ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ได้นำเรียนต่อสภาว่า ในโครงการอำเภอจตุรพักตรพิมานที่เสนอโครงการ  
ทำถนนลาดยางด้วยวิธี recycling อยู่ดีๆ ก็มีนวัตกรรมใหม่ขึ ้นมา ก็ต้องกราบเรียนนะครับว่า 
แม้กระทั่งตัวสมาชิกซึ่งเป็นคนเสนอแนะโครงการให้กับทางฝ่ายบริหารในการบรรจุในข้อบัญญั ติ  
ก็ยังไม่รู ้ อยากกราบเรียนว่า ในสมัยที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ตั้งงบประมาณ  
ในการทำไฟโซล่าเซลล์เป็นงบประมาณ 50 – 60 ล้านบาท ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ในหลายปี 
ที่ผ่านมา ที่ภาคใต้โดย ส.อบต. ได้ตั้งงบประมาณในการทำโครงการในลักษณะอย่างนี้ประม าณ 
2,000 ล้านบาท ซึ ่งเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ ตามสื ่อโทรทัศน์ จนนำไปสู ่การร้องเรียน  
โดยสรุปว่างบประมาณที่ทำโครงการไฟโซล่าเซลล์ตรงนี ้ มันไม่คุ ้มค่ากับการใช้งบประมาณ  
จะทุจริตหรือไม่ทุจริต ผมไม่ขอกล่าวถึง แต่ต้องกราบเรียนว่า โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำไป ในสองเดือนที่ผ่านมากระผมได้มีโอกาสเดินทางไปบ้านโคกกม่วง ผ่านบ้าน
สว่างจะไปทางบ้านคำอุปราช ผมได้เห็นเสาไฟโซล่าเซลล์ที่ถนนจะไปบ้านท่าน สจ.สุราช ซึ่งมี
ประมาณ 8 ต้น ท่านทราบไหมครับว่า ตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์ที่มีไฟสว่างมีแค่ต้นเดียว ท่านผู้มีเกยีรติ 
ที่เคารพผมอยากจะถามว่า งบประมาณที่เราตั้งไว้ต้นละ 70,000 บาท ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินว่า  
มันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าตรงนี้ แต่ที่ผ่านมาพอเราตั้งไว้แล้ว เราโอนไปให้ทางองค์การบริส่วนตำบล
หรือเทศบาล เราได้โอนไปไหม ถึงโอนไปเขาก็ไม่รับ ตอนนี้อีกจุดเดียวตรงนี้ ไฟ 8 ต้น ออกต้นเดียว  
มันอาจจะมีหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น หลอดไฟชำรุด หรือมีการขโมยแบตเตอรี่ ซึ่งตรงนี้ผมก็เลย
นำเรียนต่อที่ประชุมว่า คำว่า นวัตกรรมใหม่ ผมได้ซื้อไฟโซล่าเซลล์ที่โกบอลเฮ้าส์ ประมาณ 8 ปี
ก่อน ประมาณ 1,000 กว่าบาท จนถึงขณะนี้ ก็ยังใช้ได้อยู่ แต่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้ง
งบประมาณไว้ 68,000 บาท ไปถามใครๆ เขาก็ไม่เชื่อ ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องนำกราบเรียนต่อที่ประชุม 
นะครับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีการตั้ง TOR ขึ้นมา ผมไม่ได้บอกว่า มันจะแพงหรือไม่แพง 
ผมไม่ได้เป็นคนตัดสิน คนตัดสินคือ สตง. หรือ ป.ป.ช.ที่เขาจะเป็นคนชี้เอง ผมไม่อยากจะเห็น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเกิดเหตุการณ์ที่มันซ้ำ เหมือน ป.ป.ช.ชี้มีการทุจริต ผมอยู่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมา 28 ปี ผมอายุ 52 ปี เกินครึ่งชีวิตของผมที่ผมอยู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผมรักองค์กรครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
เป็นประธานคือ อดีตท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ท่านทิวา  มวยดี ท่านเสียชีวิตไปแล้ว 
อีก 2 ท่าน คือ ท่านรองปลัดและท่าน ผอ.กองช่าง ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผมไม่อยาก
เห็นว่า หลังจากท่านเกษียณไปแล้ว เขาชี้ทุจริตท่าน ผมไม่อยากเห็น สตง.ชี้ว่า การตั้งราคานี้มันสูง
เกินจริง มีการเรียกเงินคืน ท่านจะไปหายังไงล่ะ ถ้าเรียกเงินคืน 30 – 40 ล้านบาท ผมถามหน่อย 
คำว่า นวัตกรรมใหม่ อย่าไปใส่เลย ภาษาผู้รับเหมาเขาบอกว่า การล็อคสเปก งาน 3 – 4 ล้านบาท 
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เอานวัตกรรมใหม่ แค่ 200,000 บาท มาลง นำกราบเรียนครับกองช่างกับ ผอ.นัฐศักดิ์ ครับว่า  
พ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระนกแก้วใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถนนลาดยางจากเส้นบ้านกุดสระออกมาถนนสายโพนทอง - 
เสลภูมิ ชำรุด เป็นระยะประมาณ 800 – 900 เมตร เขาก็หวังว่าในฐานะที่เราทำหน้าที่เป็นพี่ใหญ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรามีเครื่องจักรในการซ่อมแซมลาดยาง อยากจะฝากทางท่านปลัด
รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า ถ้าหากเรามีโอกาสก็ขอฝากไปซ่อมแซมให้เขาด้วย 
นะครับ ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านนวรัตน์ครับ 
(นายอาคม) 
นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางนวรัตน์  พาโคกทม สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอปทุมรัตต์ ขออนุญาตใช้วาระอ่ืนๆ เพ่ือชี้แจงติดตาม
งานของอำเภอปทุมรัตต์ เนื่องจากวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบล
สระบัวได้มีการยื่นหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนของ อบจ. เลขที่ 1080 
จากบ้านเขวาทุ่ง - บ้านปอภาร และอีกเส้นหนึ่งคือบ้านเขวาทุ่ง – บ้านหนองหญ้าลังกา ตำบล 
สระบัว อำเภอปทุมรัตต์ และบ้านหนองบึง - แยกดู่โป้ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ ซึ่งถนนทั้ง 3 
สายดังกล่าว เป็นถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ขณะนี้คือ  
ฝนตกและถนนชำรุดเป็นจำนวนมากตลอดสาย เป็นร่องและเป็นหลุมยาวมาก เมื่อวานทาง อบต.
ได้แจ้งมาว่า ถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากผู้ปกครองไปส่งลูกไปโรงเรียนอยากจะเรียนถาม  
ท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า ถนนสายนี้ได้มีการจัดการวางแผนในการซ่อมแซมและมีวัสดุ
เพียงพอหรือไม่ เพราะถนน 3 สายนี้เดือดร้อนทั้ง 3 สายเลยนะคะ ขออนุญาตฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะ 
และอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากวันนี้มีการเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงถนนลาดยางบ้านดงช้าง ตำบลโนนสง่า - บ้านภูดิน อำเภอ
ปทุมรัตต์ ดิฉันในนามตัวแทนพ่ีน้องชาวอำเภอปทุมรัตต์อยากจะกล่าวคำว่า ขอบคุณ เพ่ือนสมาชิก
ที่ได้ยกมือผ่านให้ในวันนี้ ขอขอบพระคุณอย่างสูง เพราะถนนเส้นนี้เดือดร้อนจริงๆ วันนี้ท่านได้
อนุมัติให้ ในนามตัวแทนต้องขอขอบคุณพระคุณเพ่ือนสมาชิกเป็นอย่างยิ่ง ขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านนวรัตน์ครับ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ เชิญฝ่ายบริหาร 
(นายอาคม) ตอบข้อซักถามครับ เชิญครับ 
นายกฯ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกครับ ผมขออนุญาตตอบเป็นภาพรวมนะครับ ในเรื่องของน้ำท่วมจะ

ได้กำชับทางกองป้องกันและบรรเทาธารณภัย จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเรื่องการ
เตรียมแผนหรือการซักซ้อมแผนทางกองป้องกันเตรียมกับทางจังหวัดอยู่ประจำ เพราะว่ามีการ
ประชุมอยู่ประจำอยู่แล้วเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนครับ ในส่วนของงบประมาณที่จะไป
ช่วยเหลือถามว่า มีไหม พอมีครับ ใช้คำว่า พอมี แต่ก็คงไม่เยอะ ก็จะฝากกองป้องกันในการประสาน
ลงไปในพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชนเราจะทำอะไรได้บ้าง มากน้อยขนาดไหนครับ ส่วนความ
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ต้องการของสมาชิกก็แจ้งมาทาง อบจ.ได้ครับ เดี๋ยวจะให้ทางกองป้องกันไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในส่วนที่เราจะช่วยเหลือได้นะครับ ในส่วนเรื่องถนนเป็นสิ่งที่เราถกกันอยู่ทุกครั้งที่มีการประชุม 
เดี๋ยวผมจะได้กำชับให้ทางกองช่างดำเนินการตามความเหมาะสมนะครับ ตามวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ 
ให้เป็นไปตามความต้องการและความเดือดร้อนของพี ่น้องประชาชนครับ ส่วนเรื ่องเครื ่อง 
สูบน้ำ เดี๋ยวจะให้กองป้องกันชี้แจงว่า ขณะนี้มีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน ในเรื่องไฟโซล่าเซลล์ 
ถามว่าเป็นปัญหาไหมในความระวังตัวของหน่วยผู้ซื้อจ้าง ตอนนี้ต้องตอบตรงๆ ว่า ถามว่าอึดอัด
ไหมก็อึดอัด แต่ก็ระวังตัว คือ ก็ไปศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการทำงาน  
ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง คำวินิจฉัยต่างๆ ไม่ว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรม ในการขึ้นทะเบียน
เป็นนวัตกรรมกับ สวทช. ก็มีประเด็นหลายประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นมองให้น่ากลัวก็น่ากลัว ที่ความ
น่ากลัวต้องหาวิธีป้องกันตัวเอง อาจจะเลิกทำเลย ถ้าเผื ่อจะทำอยู ่ต้องว่ากันโดยระเบียบวิธี
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นประเด็นอยู่ครับ แต่เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับ เจ้าหน้าที่ต้องระวังตัว
เรื่องนี้ครับ เรื่องระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต้องป้องกันตัวเองด้วย ในภาพรวมๆ ขออนุญาตตอบ
เท่านี้ก่อนครับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสูบน้ำ ขออนุญาตให้ ผอ.กองป้องกันตอบครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญ ผอ.กองป้องกันครับ 
(นายอาคม)  
ผอ.กองป้องกันฯ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ผมนายทรงยศ  วรรณทอง 

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 14 เครื่อง เครื่องสูบน้ำขนาด 3 นิ้ว 
จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งพร้อมที่จะใช้งานได้นะครับ และมีเรือท้องแบน จำนวน 7 ลำ และเครื่องเรือ 
จำนวน 2 เครื่อง พร้อมใช้งานได้นะครับ มีสุขาน๊อคดาวน์เคลื่อนที่ จำนวน 7 ห้อง เครื่องปั่นไฟ 
จำนวน 10 ตัว เต็นท์ 10 หลัง และรถสุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดทุกสัปดาห์ในการวางแผนช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม วันนี้พึ่งทราบมาว่า มีการประกาศเขตช่วยเหลือไปแล้ว
จำนวน 13 อำเภอ ซึ่งทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ได้เข้าติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดทุกวันนะครับ หากได้รับคำสั่งและได้รับการร้องขอก็พร้อม
จะให้การช่วยเหลือทันทีนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่าน ผอ.กองป้องกันนะครับ เพ่ือนสมาชิกมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีก่อนที่จะ 
(นายอาคม) ปิดการประชุม ผมมีเรื่องนำเรียนนะครับ มีผู้บริหารย้ายไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุดรธานี ท่าน ผอ.บุญนิสา  จันโทภาส จะขออนุญาตที่ประชุมวันนี้เพื่อกราบลาสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญครับ 

 



24  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

ผอ.บุญนิสา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน ดิฉันบุญนิสา  จันโทภาส ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
บรรจุครั้งแรกที่ อบจ.กาฬสินธุ์ เมื่อปี พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดให้โอกาส  
ได้กลับมารับใช้บ้านเกิด เมื่อปี พ.ศ. 2536 เกือบ 30 ปี ที่มีโอกาสได้ปฏิบัติงานรับใช้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทั้งความเมตตา ความกรุณา น้ำใจ ความช่วยเหลือและสนับสนุน
ทั้งจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านผู้บริหารทุกท่าน ต้องขอขอบคุณที่ ได้ให้
โอกาสให้ความกรุณาต่อตัวดิฉัน ที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่กระทำและล่วงเกินหรือทำให้ท่านไม่สบายใจ 
ต้องขอกราบอภัย ณ โอกาสนี้นะคะ ตลอดเวลาที่อยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดดีใจและ
ภาคภูมิใจที่ได้รับใช้บ้านเกิดนะคะ ณ วันนี้ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ต้องย้ายไปรับตำแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ไม่อยากจากก็ต้องจาก อบจ.ร้อยเอ็ดคือบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด
คือถิ่นกำเนิด ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมารับใช้บ้านและถิ่นกำเนิดอีกครั้งนะคะ ถือโอกาสนี้กราบลา  
ท่านผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน และเพ่ือนข้าราชการทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณท่านบุญนิสานะครับ ก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านจะมาเป็นปลัดที่ อบจ.ของเรานะครับในโอกาส 
(นายอาคม) ต่อไปนะครับ วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุม
ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น.                    
                

นายหมวดเอก                            ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (เนติพัฒน์   รู้ยนืยง) 
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                พิกุล / พิมพ์ 
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